

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัว ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคอ่อนค่าหลังข้อมูลศก.โลกอ่อนแอ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังทรงตัวใกล้เคียงวานนี้ โดยคาดว่าแรงขายดอลลาร์จากผู้ค้าทอง น่าจะช่วยหนุนเงินบาทไว้ ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า การอ่อนค่าของสกุลเงินภูมิภาคในวันนี้ อาจจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้เช่นกัน

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างหนัก เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา

*ตลาดการเงินสหรัฐหยุดทำการวานนี้ ทำให้จุดสนใจของนักลงทุนไปอยู่ที่อิตาลี ซึ่งพันธบัตรอิตาลีถูกเทขาย จากความวิตกว่า อิตาลีไม่ได้ดำเนินการมากพอเพื่อควบคุมหนี้สิน

*ข้อมูลตราสารหนี้ CDS พบว่า ต้นทุนการประกันพันธบัตรอิตาลี จากการผิดนัดชำระหนี้ พุ่งขึ้นมากกว่าของสเปน เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนธ.ค.ปี 52

*ยูโรโซนกำลังเผชิญการทดสอบมากขึ้น เพราะนอกจากความขัดแย้งของกรีซกับทางสหภาพยุโรป(อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) เกี่ยวกับการลดขาดดุลทางการคลังแล้ว ยังมีความวิตกเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินทุนให้แก่ธนาคารในยุโรป และปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

*ขณะเดียวกัน ข้อมูลวานนี้พบว่า กิจกรรมในภาคบริการของอังกฤษชะลอตัวลง ในอัตราสูงสุดในรอบกว่า 1 ทศวรรษในเดือนที่แล้ว และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่อธุรกิจในอนาคต ก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี

*ตลาดเริ่มมีแนวคิดที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ด้วยการเพิ่มอายุการไถ่ถอนของสินทรัพย์ในงบดุล หรือที่เรียกว่า **operation twist** แทนที่จะเป็นการออกโครงการซื้อพันธบัตรรอบใหม่ หรือ **QE3**

*ธนาคารกลางออสเตรเลียจะประชุม เพื่อหารือนโยบายการเงินในวันนี้ และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.75% เป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน เนื่องจากภาวะความไม่แน่นอน มีมากขึ้นทั่วโลก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.931 บาท

*09.16 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.92/95 จาก 29.89/92 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.91/94 จาก 29.87/92 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.82/84 จาก 76.88 ในตลาดลอนดอนเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4072/75 จาก 1.4083 ในตลาดลอนดอนเมื่อวาน

"เงินภูมิภาคอ่อนค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจหลาย ๆ ประเทศ ที่ออกมาไม่ดี แต่บาทเรายังทรงๆ ค่อนข้างสวนทางอยู่ คิดว่าคงมีแรงขายดอลลาร์จากผู้ค้าทองออกมาบ้าง แล้วเงินจากแรงขายหุ้น ยังไม่น่าจะออกไป" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้ทรงตัว ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคอ่อนค่าลง โดยมองว่า เงินบาทน่าจะยังได้แรงหนุนจากการขายดอลลาร์จากผู้ค้าทองคำ ส่วนแรงขายจากต่างชาติในตลาดหุ้นไทย ก็ยังไม่แน่ว่าจะนำเงินออกไป เพราะถ้าดูทิศทางการลงทุนที่ผ่านมา ต่างชาติก็ยังซื้อขายสลับกันอยู่เป็นระยะ

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้ มีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 29.90-30.00

โดยการอ่อนค่าของสกุลเงินเอเชีย อาจจะมีผลให้เงินบาทอ่อนค่าได้บ้าง ในการซื้อขายระหว่างวัน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้